

15/11/19 THỨ SÁU TUẦN 32 TN Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 17,26-37

17:26 "Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.

17:27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.

17:28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót, thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.

17:29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xôđôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.

17:39 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

17:31 "Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.

17:32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.

17:33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.

17:34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.

17:35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.

17:36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại".

17:37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: Thưa Thầy, ở đâu vậy?" Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, điều hâu tỵ đó".

TÔI CHỌN SỰ SỐNG

Chúa Giê-su nói: “*Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.*” (Lc 17,33)

Suy niệm: Nhạc sĩ Văn Cao có những vần thơ nói về vấn đề sống-chết nghe như âm hưởng của Lời Chúa hôm nay: “*Giữa sự sống và sự chết, tôi chọn sự sống. Để bảo vệ sự sống, tôi chọn sự chết.*” Sự sống là cái gì quý giá nhất trong cuộc đời, vì thế đáng cho ta nâng niu, chọn lựa. Thế nhưng, đừng quên rằng sự *chết*, nấp dưới vỏ bọc sự *sống*, cũng có sức huỷ diệt nhưng cũng hấp dẫn ghê gớm. Chẳng hạn sự *chết* của rượu chè say sưa, của phim ảnh đồi trụy, của ma túy, của phá thai, của đời sống buông thả. Người chạy theo nó tưởng là được *sống*, là cuộc đời, nhưng thực ra, là phải *chết*. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gọi đích danh đó là nền văn minh sự *chết*. Ngược lại, để có được *sống* thật, thì phải dám chấp nhận *chết*: *chết* vì quên mình để phục vụ đồng loại, *chết* do hy sinh từ bỏ cho những giá trị của Nước Trời.

Mời Ban: Hãy xác tín rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về sự sống vĩnh cửu. Vì thế, bạn hãy mạnh dạn hy sinh những sự sống giả tạo, để có thể đạt được sự sống muôn đời của Chúa.

Chia sẻ: Tại sao tôi phải chấp nhận liều mất mạng sống thì mới được sự sống thật sự?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ mạnh dạn bỏ đi một nét xấu đang gây sự chết nơi tôi.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ làm lạc đến chân lý. Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tin thác. Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hoà bình. Xin hãy đổ đầy bình an trong trái tim chúng con. Amen.*

(Mẹ Têrêxa Calcutta)